

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในจีนกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ระบาดในจีน”

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยของ
กระทรวงการต่างประเทศมาฝาก

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมประชุม
หารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธาน เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบในนครอู่ฮั่นและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศจีน

นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดดังกล่าว รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้หารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการดูแล
คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้ความมั่นใจว่า จะดูแลคนไทยอย่างดีที่สุด ส่วนสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งรับผิดชอบดูแลนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ออกประกาศแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและ
ข้อควรปฏิบัติให้คนไทยในนครอู่ฮั่นและเมืองใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัดที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค และทราบถึงข้อควรปฏิบัติหากพบว่าตนเองป่วย พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั้ง ๙ แห่งในจีน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในจีนได้สร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน WeChat เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทย
ในพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ระบุว่า มีคนไทยในนครอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆ ของมณฑลหูเป่ย์
ที่ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จำนวน ๑๖๑ คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ขณะนี้
อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาและปิดดักภัยดี ทั้งนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งแจ้งที่ประชุมทราบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมทั้งเตรียมมาตรการทางสาธารณสุขภายใน
เพื่อรองรับสถานการณ์แล้ว

ในเบื้องต้น กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดสรร
งบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนไทยในอู่ฮั่นเพื่อเป็นค่าอาหารและของใช้จำเป็นระหว่างที่ทางการเงิน
ยังไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ได้แก่ หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เหลวสำหรับล้างมือส่งไปให้นักศึกษาไทยจำนวน ๕๙ คน ในมหาวิทยาลัย
๑๑ แห่งในนครอู่ฮั่น เพื่อบรรเทาการขาดแคลนในเบื้องต้น
